



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालชุม อำเภอतालชุม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๒๕๓๓/๑๖๘

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภอतालชุม

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालชุม ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แล้วนั้น

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขอรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมทั้งขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายกิตติธเนศ นิธิวรเสฏฐ์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอतालชุม

อนุญาต

(นายวรวิทย์ สอดศรี)

สาธารณสุขอำเภอतालชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๕ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. -๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นาย	วรวิทย์	สอดศรี	นักวิชาการสาธารณสุข
๒	นาย	กิตติ์ธเนศ	นิธิวรเสฏฐ์	นักวิชาการสาธารณสุข
๓	นาง	ธนพร	ป้อมพิทักษ์	นักวิชาการสาธารณสุข
๔	นาย	บุญธรรม	พันธ์ใหญ่	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๕	นาย	ปัญญา	จันทร์วัตติ	นักวิชาการสาธารณสุข
๖	นางสาว	พัชรี	ภูธร	นักวิชาการสาธารณสุข
๗	นางสาว	ภัทราวดี	พานิช	นักวิชาการสาธารณสุข
๘	นางสาว	ปริยามาศ	เพ็ญพิมพ์	เจ้าพนักงานธุรการ
๙	นางสาว	วันเพ็ญ	จันทาโย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๐	นาย	ดาทีทน	จำปานาค	พนักงานบริการ
๑๑	นาง	ธนิดา	ฤชากุล	พยาบาลวิชาชีพ
๑๒	นาง	สินธร	สุขุมาลวงค์	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๓	นางสาว	ศิรินันท์	งามฉลวย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๑๔	นาง	ศรัณภัสร์	คำฟู	พนักงานบริการ
๑๕	นางสาว	วีรวรรณ	ชมภูวงค์	พนักงานธุรการ
๑๖	นางสาว	สมบูรณ์	เจ็ดจังหวิต	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๑๗	นาง	สุวรรณา	เห็นนนท์	พยาบาลวิชาชีพ
๑๘	นาง	ปานรดา	หอมสมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๙	นางสาว	ภัทรจิตร	คำน้อย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๒๐	นาง	สมยงค์	ผลสวัสดิ์	พนักงานบริการ
๒๑	นางสาว	ภัทริยา	บุญรมย์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๒	นาง	โฉมไสว	จันทร์เกษ	เจ้าพนักงานธุรการ
๒๓	นาง	คำพันธ์	พิลาแดง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๒๔	นาย	พุทธินันท์	บุญทา	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๒๕	นาย	ชวิศ	พิมพ์กัน	พยาบาลวิชาชีพ
๒๖	นางสาว	ลลิตา	มาพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๗	นางสาว	พรทิพย์	พึ่งกุล	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๒๘	นางสาว	วัชรพร	ทองอ่อน	ผู้ช่วยทันตแพทย์

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๕ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. -๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
๒๙	นาง	สุภาพร	ทลุมศิลป์	พนักงานบริการ
๓๐	นาง	ขวัญใจ	นำผล	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๑	นาง	อรอุมา	ประสมพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุข
๓๒	นาง	สุนิสา	รัตนางกูร	พยาบาลวิชาชีพ
๓๓	นางสาว	ชฎารัตน์	ปุระมาปัด	นักวิชาการสาธารณสุข
๓๔	นางสาว	ณัฐธิตา	ผาเหล่า	เจ้าพนักงานธุรการ
๓๕	นาง	สุภาวิณี	บุญชิต	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓๖	นาง	อภิญา	บุญชิต	พนักงานบริการ
๓๗	นางสาว	นาฏนภา	ใจใหญ่	พยาบาลวิชาชีพ
๓๘	นางสาว	เทวารักษ์	อูนวงศ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๓๙	นางสาว	จิตติพร	วงศ์คำตา	ผู้ช่วยทันตแพทย์
๔๐	นาง	พุดประสงค์	สิงหธรรม	พนักงานช่วยการพยาบาล
๔๑	นางสาว	เฟื่องลดา	กิ่งจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการ
๔๒	นาง	วันทา	ทองนุ่น	พนักงานบริการ
๔๓	นางสาว	กัลยาณี	คำศรี	พยาบาลวิชาชีพ
๔๔	นาย	สกุลทิพย์	พิมพ์กรรม	นักวิชาการสาธารณสุข

รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๕ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालสุม

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालสุม ได้ดำเนินการจัดอบรม “ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालสุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตสำนึก ทศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการปราบปรามและทุจริตในภาคราชการตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและบุคลากรมีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการหาประโยชน์จากการปฏิบัติ ราชการในรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างการรักษาวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษา ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคำสั่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) อีกทั้งการดำเนินงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จึงเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งที่จะ ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालสุม จึงเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๕ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็น

การปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และเพื่อให้ปฏิบัติงานตามจรรยาข้าราชการที่ดี มีจิตพอเพียง ต้านทุจริต

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตสำนึก ทศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการ ปราบปรามและทุจริตในภาคราชการตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๒. บุคลากรมีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการหาประโยชน์จากการปฏิบัติ ราชการในรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

### กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่จริมจังหวัดน่าน จำนวน ๓๙ คน

### ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๕ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงพยาบาลแม่จริม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

### วิธีการดำเนินการ

๑. เตรียมการดำเนินงาน โดยจัดทำโครงการเสนอสาธารณสุขอำเภอतालस्म เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ
๒. จัดอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติราชการ การเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. การติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการ
๔. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

### ผู้เข้าร่วมอบรม

- จำนวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

### ผลการจัดโครงการ

เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมได้รับทราบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และขยายความรู้สู่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน การมีวินัย การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยของหน่วยงานในทุกกระดับ มีการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับคะแนนมากกว่า ร้อยละ ๙๒ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๕ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอतालसुम

